

Số: 25/BC-HĐND

Thanh Trị, ngày 02 tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả công tác của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trị, Nhiệm kỳ 2016-2021.

I. Tổ chức của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Về cơ cấu tổ chức:

Ban Kinh tế-Xã hội Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 5 thành viên, trong đó: 1 Trưởng Ban kiêm nhiệm, 1 Phó Trưởng ban chuyên trách và 3 ủy viên kiêm nhiệm. Tại kỳ họp thứ 8 của Hội đồng nhân dân huyện đã miễn nhiệm 1 Trưởng Ban do nhận nhiệm vụ mới, bầu bổ sung 1 Trưởng Ban do đ/c Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện kiêm nhiệm. Kỳ họp thứ 15 của Hội đồng nhân dân huyện, đã miễn nhiệm 1 Trưởng Ban do nghỉ hưu theo chế độ. Từ tháng 8/2020 đến nay, Ban còn lại 4 thành viên (Khuyết trưởng Ban).

2. Chế độ làm việc:

Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số, phát huy dân chủ trong mọi hoạt động. Các chương trình, kế hoạch hoạt động, báo cáo kết quả thực hiện đều được bàn bạc dân chủ, thống nhất ý kiến của tập thể thành viên Ban trước khi ban hành và tổ chức thực hiện.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban đã xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ từng thành viên phụ trách một số lĩnh vực theo điều kiện công tác, tạo điều kiện cho từng thành viên thực hiện tốt quy chế hoạt động và nhiệm vụ được phân công.

II. Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kinh tế - Xã hội nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Công tác thẩm tra và tham gia chuẩn bị các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện:

Trong nhiệm kỳ, Ban Kinh tế -Xã hội đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tham gia cùng với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chuẩn bị nội dung, chương trình 17 kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện liên quan đến lĩnh vực do Ban phụ trách. Ban đã tiến hành thẩm tra 150 văn bản bao gồm các báo cáo, kế hoạch, tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội do Ủy ban nhân dân trình tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI.

Trong quá trình thẩm tra các văn bản, Ban đã dựa trên cơ sở các căn cứ pháp lý được quy định tại các văn bản luật và văn bản hướng dẫn thực hiện của cơ quan nhà nước cấp trên, căn cứ tình hình thực tế của địa phương để xem xét đánh giá tính hợp pháp, hợp lý của các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội được trình tại các kỳ họp.

Ngoài ra, để phục vụ công tác thẩm tra, Ban thường xuyên thu thập thông tin liên quan như: nghiên cứu các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ hàng tháng, quý của Ủy ban nhân dân và các ban ngành cấp huyện, thu thập ý kiến phản ánh của cử tri trên địa bàn, kết hợp khảo sát thực tế tại địa bàn các xã, thị trấn, làm cơ sở để phân tích, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và đưa ra những đề xuất kiến nghị để các Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thảo luận, xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương đảm bảo đúng luật định và phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội.

Nhìn chung, công tác thẩm tra của Ban được tiến hành nghiêm túc, thực hiện theo đúng trình tự luật định, trong quá trình thẩm tra, thành viên Ban Kinh tế-xã hội đã tập trung nghiên cứu và có nhiều ý kiến đóng góp với tinh thần trách nhiệm cao cho những vấn đề quan trọng, bức xúc, góp ý những hạn chế trong quá trình điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của Ủy ban nhân dân huyện và các ngành, trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện.

2. Thực hiện chức năng giám sát:

Trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về chương trình giám sát hàng năm, Ban Kinh tế-Xã hội Hội đồng nhân dân huyện đã thành lập đoàn giám sát, xây dựng kế hoạch giám sát, khảo sát theo từng chuyên đề, gọi ý đề cương báo cáo gửi đến các địa phương, đơn vị đúng thời gian theo luật định. Kết quả: trong nhiệm kỳ, Ban đã tiến hành giám sát tổng số 8 chuyên đề và khảo sát 14 chuyên đề. Nội dung giám sát, khảo sát tập trung vào việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện, bao gồm: lĩnh vực nông nghiệp nông thôn 10 chuyên đề, ngân sách 01 chuyên đề, lĩnh vực văn hóa 2 chuyên đề, lĩnh vực xã hội 5 chuyên đề, lĩnh vực giáo dục 2 chuyên đề, chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số 2 chuyên đề. Tổ chức 7 cuộc khảo sát việc thực hiện kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội ở các đơn vị đã được giám sát vào cuối mỗi năm.

Ngoài hoạt động giám sát chuyên đề, Ban thực hiện chức năng giám sát thường xuyên thông qua việc xem xét các quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã ban hành có liên quan đến lĩnh vực kinh tế, xã hội, giám sát thông qua việc trả lời các ý kiến cử tri kiến nghị của các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Tham gia cùng Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội hàng năm và các cuộc giám sát có liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Trong hoạt động giám sát, Ban thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan đơn vị hữu quan, chủ động mời đại diện UBMTTQVN huyện, các phòng, ngành liên quan tham gia cùng đoàn giám sát, khảo sát; Qua khảo sát, giám sát, Ban đã chỉ ra được những tồn tại, thiếu sót tại các đơn vị trong việc triển khai thực hiện các chủ trương chính sách liên quan, đề xuất kiến nghị những biện pháp, giải pháp khắc phục những hạn chế yếu kém;

Sau khảo sát, giám sát, Ban Kinh tế - Xã hội đã thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo kết quả và đề xuất kiến nghị đến Thường trực Hội đồng nhân dân huyện để xem xét và có chỉ đạo điều chỉnh khắc phục những hạn chế, thường xuyên theo dõi kết quả thực hiện các kiến nghị của đoàn sau giám sát đối với các đơn vị được giám sát, góp phần thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Hội đồng nhân dân các cấp.

3. Một số mặt công tác khác :

Trong nhiệm kỳ qua, Ban đã thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, duy trì họp Ban định kỳ hàng quý, tổ chức họp các thành viên của Ban để bàn bạc, đóng góp ý kiến dự thảo văn bản do Ban phát hành: Kế hoạch hoạt động hàng quý, 6 tháng, năm, kế hoạch giám sát năm, các kế hoạch khảo sát, giám sát chuyên đề, Báo cáo kết quả giám sát, khảo sát, báo cáo kết quả hoạt động của Ban.

Tham gia đầy đủ các phiên họp thường kỳ do Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức, dự các cuộc họp do Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và các ngành mời. Tham dự cùng với các đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh và các Ban khi đến giám sát các đơn vị trên địa bàn huyện.

III. Đánh giá chung:

1. Kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế:

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ qua, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo luật định, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, tích cực tham mưu cho thường trực Hội đồng nhân dân huyện trong việc tổ chức các hoạt động thẩm tra, giám sát;

Công tác thẩm tra các văn bản được tiến hành nghiêm túc, đúng tiến độ, đúng trình tự theo Luật định, quá trình thẩm tra văn bản, các thành viên của Ban đã tập trung nghiên cứu, phân tích, đối chiếu các nội dung được trình thẩm tra với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế địa phương, có nhiều ý kiến đóng góp với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo chất lượng của hoạt động thẩm tra.

Hoạt động giám sát được cải tiến, kết hợp đồng bộ giữa giám sát qua việc xem xét văn bản, khảo sát thực tế đến tận mô hình, đối tượng thụ hưởng ở cơ sở, chỉ ra những hạn chế và đề xuất những giải pháp khắc phục giúp cho các đơn vị kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn, khắc phục những hạn chế trong quá trình điều hành, quản lý ở địa phương. Từ đó, chất lượng các cuộc giám sát được nâng lên rõ rệt; Sau giám sát, khảo sát các đơn vị đã nhanh chóng khắc phục những hạn chế mà đoàn

giám sát, khảo sát đã kiến nghị, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, lĩnh vực kinh tế - xã hội tương đối rộng, các chủ trương, chính sách được triển khai trên địa bàn huyện khá nhiều, các thành viên của Ban đa số là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở kiêm nhiệm, phải tập trung cho công việc chính của địa phương, nên đôi lúc chưa tham gia đầy đủ các cuộc khảo sát, giám sát của Ban.

Một số văn bản trình thẩm tra đôi lúc còn chậm so với quy định, gây khó khăn cho công tác thẩm tra của Ban khi thực hiện thẩm tra văn bản trình tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện.

Việc cung cấp thông tin từ một số đơn vị được khảo sát, giám sát còn chậm và chưa đầy đủ, chính xác, chưa đáp ứng yêu cầu về nội dung đoàn giám sát đặt ra.

2. Một số bài học kinh nghiệm:

Hoạt động của Ban phải luôn đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số, phát huy dân chủ trong mọi hoạt động của Ban trên cơ sở bàn bạc thống nhất ý kiến tập thể, từ việc xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch hoạt động cũng như thực hiện công tác thẩm tra, giám sát. Chỉ khi phát huy trí tuệ tập thể trong mọi hoạt động thì chất lượng đạt được mới thật sự nâng cao.

Đối với giám sát chuyên đề, phải xác định đúng mục tiêu của chuyên đề giám sát để chọn nội dung, phương pháp và cách thức tiến hành giám sát phù hợp với yêu cầu mục tiêu đề ra; Chủ động lựa chọn những vấn đề quan trọng trên lĩnh vực kinh tế, xã hội mang tính nổi cộm, bức xúc, được dư luận và cử tri quan tâm.

Trong quá trình tổ chức các cuộc giám sát, cần phải phối hợp chặt chẽ với UBNDTTQ và các cơ quan, ban ngành liên quan để kịp thời nắm bắt thông tin và giải đáp các thắc mắc của địa phương, đơn vị nhằm đảm bảo chất lượng của các cuộc giám sát.

Các thành viên của Ban phải thật sự tâm huyết, trách nhiệm, phải nắm vững chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến các lĩnh vực do Ban phụ trách, sâu sát tình hình thực tiễn địa phương, đặc biệt phải dành nhiều thời gian thực hiện các nhiệm vụ được Ban phân công, thì chất lượng hoạt động của Ban Kinh tế-Xã hội mới đạt hiệu quả cao.

III. Một số giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026:

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, để nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện, cần quan tâm một số giải pháp sau:

1. Về tổ chức bộ máy của Ban: Bố trí số lượng ủy viên Ban Kinh tế-Xã hội đảm bảo đủ số lượng hoạt động, chú trọng cơ cấu hợp lý giữa các ủy viên của Ban là người hoạt động công tác ở ngành huyện và cơ sở để tạo điều kiện thuận lợi nâng cao chất lượng hoạt động của Ban trong nhiệm kỳ mới.

2. Mỗi thành viên Ban phải tích cực nghiên cứu, trau dồi nâng cao kiến thức về lĩnh vực kinh tế, xã hội, nhất là các chính sách, pháp luật liên quan các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đầu tư công...

3. Tăng cường công tác phối hợp giữa Ban với UBMTTQVN huyện, các ngành và địa phương có liên quan nhằm nắm bắt thông tin, tình hình thực tế cơ sở để phục vụ cho hoạt động thẩm tra, giám sát của Ban, nâng cao hơn nữa chất lượng thẩm tra, giám sát.

4. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin tình hình thực hiện các chủ trương, chính sách trên lĩnh vực kinh tế-xã hội, lắng nghe ý kiến phản ánh của cử tri kết hợp với khảo sát thực tế để làm cơ sở cho công tác thẩm tra cũng như định hướng hoạt động giám sát của Ban trong nhiệm kỳ.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng Nhân dân huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

*** Nơi nhận:**

- TT.HĐND huyện;
- ĐB HĐND huyện;
- Thành viên Ban KT-XH;
- TT.HĐND xã, thị trấn;
- Lưu VT-VP.

**TM.BAN KINH TẾ XÃ HỘI
KT.TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Trần Ngọc Nga